

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม	ประธานสภาเทศบาล	สมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม
๒.	นายธนู วิเศษสิงห์	รองประธานสภาเทศบาล	ธนู วิเศษสิงห์
๓.	นายปัญญา สัตยกาญจน์	นายกเทศมนตรี	ปัญญา สัตยกาญจน์
๔.	นายสุพจน์ มัญโญทัย	รองนายกเทศมนตรี	สุพจน์ มัญโญทัย
๕.	จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงค์	รองนายกเทศมนตรี	จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงค์
๖.	นายวิศาล สามัคคีธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล	วิศาล สามัคคีธรรม
๗.	นายวีระศักดิ์ นิ่มนวล	สมาชิกสภาเทศบาล	วีระศักดิ์ นิ่มนวล
๘.	นายสรรญา ชัยเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล	สรรญา ชัยเจริญ
๙.	นายแทน โหรา	สมาชิกสภาเทศบาล	แทน โหรา
๑๐.	นายอนันต์ อินทร์ไทร	สมาชิกสภาเทศบาล	อนันต์ อินทร์ไทร
๑๑.	ร้อยตรีสุรชัย เกษมโคธน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ร.ต.สุรชัย เกษมโคธน์
๑๒.	นางวงษ์จันทร์ ประสงค์	สมาชิกสภาเทศบาล	วงษ์จันทร์ ประสงค์
๑๓.	นายชาติรี บัวทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	ชาติรี บัวทอง
๑๔.	ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สัตยกาญจน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สัตยกาญจน์
๑๕.	จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์
๑๕.	นายจิรศักดิ์ ม่วงสุข	เลขานุการนายกเทศมนตรี	จิรศักดิ์ ม่วงสุข
๑๖.	นายวินัย ศิริพันธ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วินัย ศิริพันธ์
๑๗.	นางสาวสวนา ลีนะกุล	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	สวนา ลีนะกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสมฤดี เข้มเงิน	หัวหน้ากองคลัง	สมฤดี เข้มเงิน
๒.	นายบรรเทิง บัวหลวง	หัวหน้ากองช่าง	บรรเทิง บัวหลวง
๓.	นางสาวศิริพร ภูสุวรรณ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๕	ศิริพร ภูสุวรรณ
๔.	นางสาวบุญญา สุขดี	หัวหน้าสำนักปลัด	บุญญา สุขดี
๕.	นางสาวอัญชลิ จิตตั้งสกุล	เจ้าพนักงานธุรการ ๓	อัญชลิ จิตตั้งสกุล

เปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ จะเป็นการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบ โดยจะทำการประชุมในวาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประธานสภา ตามที่ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประธานสภา การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องที่จะให้ที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง

นายกเทศมนตรี ด้วยทางคณะผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยโอนงบประมาณจากเงินสำรองจ่าย รายละเอียดขอให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจง

ปลัดเทศบาล ๓.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีได้สำนึกถึงบุญคุณอันประเสริฐในพระมหาวิริกรรมของพระองค์และนักรบผู้กล้าในอดีตทุกท่านและสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลทุกแห่ง แห่งละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในฐานะปลัดเทศบาล ขอชี้แจงว่า เทศบาลตำบลหนองบัวไม่ได้ตั้งงบประมาณในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณในการสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งในการโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุน

/หน่วยงาน....

หน่วยงานอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลกระทำได้ และการจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น โดยต้องขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติในการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน โดยเริ่มใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ซึ่งจะขอโอนงบประมาณดังกล่าวจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในการโอนงบประมาณจะโอนจากเงินสำรองจ่าย ซึ่งกองคลังได้แจ้งงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๔๑๘,๒๗๐.- บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความที่ทางกองคลังได้แจ้งให้ท่านแล้วนั้น จึงขอชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบ

ประธานสภาฯ ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์ เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๔ จากเงินสำรองจ่าย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๔ จากเงินสำรองจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์ เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๔ จากเงินสำรองจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ปลัดเทศบาล ๓.๒ ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายของเทศบาลตำบลหนองบัว ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายใหม่ แต่ทางเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้จะต้องทำการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายประกอบกับอุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยโอนงบประมาณจากเงินสำรองจ่าย ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือจากการโอนสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าแล้ว จำนวน ๓,๔๑๘,๒๗๐.- บาท

/(สามล้าน....

ประธานสภาฯ	(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยการขอโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
จ.ส.อ.สมศักดิ์ฯ	ตามที่ได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่
ปลัดเทศบาล	กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ควรดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ติดตั้งให้กับทุกหมู่บ้าน
ประธานสภาฯ	เป็นความคิดที่ดี หากจะติดตั้งทุกหมู่บ้านจะต้องดำเนินการจัดหาสถานที่ให้ได้ก่อน จึงขอจัดซื้อติดตั้งส่วนกลางก่อน ซึ่งในการจัดซื้อติดตั้งทุกหมู่บ้านต้องดูฐานะการเงิน
ที่ประชุม	ปัจจุบันจะดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อติดตั้งไว้ที่ส่วนกลางก่อน หากต้องการติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถโอนงบประมาณเพิ่มได้ เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันและดูแลร่วมกันมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ	ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ที่ประชุม	หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากเงินสำรองจ่าย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือไม่
ปลัดเทศบาล	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากเงินสำรองจ่าย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ที่ประชุม	สรุปงบประมาณที่เทศบาลจะทำการโอนงบประมาณ ในครั้งนี้ จำนวน ๒ รายการ รวมงบประมาณโอนทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นการโอนงบประมาณ เพื่อดูดหนุนตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท และจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยโอนงบประมาณจากเงินสำรองจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ	ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรือไม่ ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี	๔.๑ ด้วยทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทยซึ่งท้องถิ่นสามารถจัดงานในวันดังกล่าวได้และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานได้ แต่ในปีนี้จะดำเนินการไม่ทัน เนื่องจากใกล้กำหนดเวลา
ประธานสภาฯ	มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม
นายกเทศมนตรี	๔.๒ ด้วยในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลจะทำบุญบวงสรวงเทพารักษ์ เป็นพิธีทางพราหมณ์และเลี้ยงภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจ

/ ประธานสภาฯ....

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ปลัดเทศบาล

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม

๔.๓ ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยรถบัส ๓ คัน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ วัดพราหมณ์มณี (วัดหลวงพ่opakแดง) จังหวัดนครนายก วัดเล่งเน่ยยี่ ๒ จังหวัดนนทบุรี และเข้าดูงานที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมรับประทานอาหารเย็น จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและขอเชิญร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
จ.ส.อ.สมศักดิ์ฯ
ปลัดเทศบาล

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม

อยากทราบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะแบ่งอย่างไร

๔.๔ การแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่ทราบว่าแบ่งเขตเลือกตั้งจะเป็นเช่นไร ซึ่งทางเทศบาล ได้ทำหนังสือแจ้งยอดจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะครบวาระในปี ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเพื่อให้พิจารณา ในการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีแต่ทางคณะกรรมการเลือกตั้งยังไม่มีกรแจ้งมายังเทศบาลแต่อย่างใด จึงขอนำเรียนให้ท่านทราบเบื้องต้น

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
จ.ส.อ.สมศักดิ์ฯ
ปลัดเทศบาล

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม

๔.๕ การย้ายท่อประปาใช้งบประมาณจากส่วนไหนในการดำเนินการ

การดำเนินการย้ายท่อประปา เทศบาลฯได้ดำเนินการจัดซื้อและย้ายท่อประปา โดยพนักงานของเทศบาล โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๙๘,๔๑๗.๕๓ บาท หากจ้างผู้รับเหมาดำเนินการมีงบประมาณที่สูงกว่า จึงได้จัดซื้ออุปกรณ์และให้พนักงานดำเนินการเองเป็นการประหยัดงบประมาณในการดำเนินการวางท่อใหม่ โดยการวางคูผ่านเส้นทางที่ดินของเทศบาล เพื่อจะให้ขึ้นทอถึงบริเวณหมู่ที่ ๘ และได้ทำบันทึกกับนายกเทศมนตรีในการขอทางเข้าและออก

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
คุณอนันต์ฯ

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม

๔.๖ ตามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับการท่วมขังของน้ำ บริเวณบ้านป่าเอี่ยม และบริเวณหมู่บ้านสวนพุกษา เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ควรจะต้องดูแล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มาทำการสำรวจเพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านคุณวิศาลแล้วนั้น ในส่วนหมู่บ้าน

สวนพฤกษชาติ เทศบาลฯ ไม่ได้นั่งนอนใจ โดยได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปรากฏว่า
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสุพรรณบุรี ได้มาทำการสำรวจเพื่อ
ดำเนินการขุดลอกบริเวณห้วยหอยกาบ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม

จ.ส.อ.สมศักดิ์ฯ

๔.๗ การดำเนินการท่อส่งน้ำเข้านา บริเวณบ้านนายหน่วย ดำเนินการเป็นอย่างไร

ปลัดเทศบาล

การดำเนินการท่อส่งน้ำเข้านา บริเวณบ้านนายหน่วย ได้ให้ทางกองช่างไป

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม

จ.ส.อ.สมศักดิ์ฯ

๔.๘ เสาไฟฟ้าทางเข้าบ้านป่าจำเนียร จะได้หรือไม่

นายกเทศมนตรี

เสาไฟฟ้าทางเข้าบ้านป่าจำเนียร ได้ให้ทางไฟฟ้าทำการสำรวจแล้ว แต่ทางการ
ไฟฟ้าแจ้งว่ามีบ้านจำนวนน้อย ทางการไฟฟ้าไม่สามารถมาดำเนินการโดยใช้งบประมาณ
ของทางการไฟฟ้าฯ ได้ ทำให้ค่าเฉลี่ยจะไม่พอที่ทางการไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการได้
ในส่วนกลุ่มบ้านนายเจ๊ก ทางการไฟฟ้ามองว่าเข้าข่ายบ้านจัดสรร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการ
ให้ได้ จะต้องใช้งบประมาณของเทศบาล ซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างสูง

ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๕ น.

(ลงชื่อ) ปุญญิตา สุขดี ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวปุญญิตา สุขดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) สwana ลีนะกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสwana ลีนะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว/ เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) จันทรเพ็ญ สัตยกาญจน์
(ดาบตำรวจหญิงจันทรเพ็ญ สัตยกาญจน์)

(ลงชื่อ) วิศาล สามัคคีธรรม
(นายวิศาล สามัคคีธรรม)

(ลงชื่อ) วงษ์จันทร์ ประสงค์
(นางวงษ์จันทร์ ประสงค์)

สมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม
(นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว